

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชจัดการศึกษาให้กำลังพล กองทัพบก เพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชหรือ “มสธ.” เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ในการจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีชั้นเรียน นักศึกษา/ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประสม ได้แก่ เอกสารการสอนชุดวิชา/แบบฝึกปฏิบัติ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องช่วยอินเทอร์เน็ทและดาวเทียมในรูปแบบต่างๆ อาทิ STOU Online, e-Learning และ Media on Demand ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา มสธ.ได้ดำเนินการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา ประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นมสธ.จึงได้มีการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มทหารหรือกำลังพล กองทัพบกเพื่อเพิ่มทักษะ ทางอาชีพและเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับกำลังพลรวมทั้งครอบครัวของกำลังพลด้วย

มสธ.ได้เริ่มทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองพลทหารราบที่ ๑ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิให้แก่กำลังพล ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 มสธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และในปี พ.ศ. 2558 มสธ.ได้เข้าไปแนะแนวทางการศึกษาให้กับผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่กองทัพ ภาคที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายผลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับ มสธ.เพิ่มอีก นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ.2533 สำนักบรรณสารสนเทศยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ ห้องสมุด พล.1 รอ. สังกัดกองพลที่ 1 รักษาพระองค์อีกด้วย

กองทัพบกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังพลและเห็นว่าระบบการศึกษาทางไกล แบบไม่มีชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง เหมาะสมสำหรับ นักศึกษาที่เรียนไปพร้อมกับการทำงานประจำ มีสื่อการสอนหลายรูปแบบให้เลือกตามความสะดวกของผู้เรียน ไม่ ต้องใช้เครื่องแบบนักศึกษาและสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งนี้มสธ.ได้จัดการศึกษา ให้กับกลุ่มกำลังพล กองทัพบกตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการสัมฤทธิ์บัตร หลักสูตรปริญญาตรีและ ปริญญาโท (หากต้องการดูบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯให้ไปที่ <http://library.stou.ac.th/> → เลือกแถบ ด้านขวามือ “สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” → ใสาคำค้น “กองพลทหารราบที่ ๑” หรือ ใสาคำค้น “กองทัพบก” → คลิกลูกศรค้นหา)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8

=====

* บรรณารักษ์ชำนาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย. (2533, 14 กันยายน). *โลโก้ระลึก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มอบเป็นเกียรติแด่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่ให้การสนับสนุน การดำเนินการจัดทำห้องสมุด “พล.1 รอ.”*

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย. (2553, 24 มิถุนายน). *บันทึก*

*ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองพลทหารราบที่ ๑ กับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิให้แก่กำลังพล. บ043/54.*

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย. (2555, 21 พฤศจิกายน).

*บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก กับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. บ04๑/57.*